

ที่ 03/2567

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่องการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ลีตโต้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จนสิ้นสภาพบริษัทย่อย (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ลีตโต้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อลดผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และการทำรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้มีรายได้จากการขายเงินลงทุนเข้ามาในกิจการของบริษัท เป็นผลให้ บริษัท ลีตโต้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทจะทำรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวมีดังนี้

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท ลีตโต้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร โปรตีนจากพืช โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมด จำนวน 699,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน บริษัท ลีตโต้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,999,990 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินขนาดรายการสูงสุดโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับร้อยละ 0.56 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้วไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ)

ผู้มีอำนาจลงนาม